

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาอย่างดียิ่งของ ดร.ศิริโรจน์ รัฐประเสริฐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และดร.สมบัติ พงศพิงศกั อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อผู้วิจัย ทั้งในเรื่องการศึกษา เสนอแนะแนวทาง ให้แนวคิด ตลอดจนช่วยเหลือเพิ่มเติมให้การศึกษาวิจัยดังกล่าว มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เสริมสร้างกำลังใจในการทำวิจัย เป็นการทำงานที่มีคุณค่า จนกระทั่งงานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงเป็นวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย เลื่อนจวี ที่ให้คำแนะนำ ซึ่งแนะแนวทาง ในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ พร้อมด้วย ดร.นิสิต อินทมาโน ประธานกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ และพันตำรวจโท ดร.ศักดิ์วุฒิ วิบูลสมัย กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณา ซึ่งแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยในครั้งนี้

วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ นายชนศักดิ์ นิตีเสริม รองประธานสภาฎีกา อดีตประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายฐานันท์ วรรณโกวิทย์ ผู้พิพากษาอาวุโสศาลฎีกา อดีตประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายชินวิทย์ จินดา เต็มแก้ว ผู้พิพากษาอาวุโส ศาลฎีกา อดีตประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายกิตตินันท์ ชัยประมุข รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน นายปกรณ์ ธรรมโรจน์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงาน อัยการสูงสุด และนางสุวณา สุวรรณจุฑะ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าบอกล่าเรื่องราว และถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยอย่างยิ่ง

ขอขอบพระคุณอาจารย์พัสสร พันธุ์สุวรรณ ที่ให้คำปรึกษาและการค้นคว้าหาข้อมูล อาจารย์วรวิทย์ เหล่าบ้านค้อ ที่คอยให้คำแนะนำในการเขียน และการแปลเอกสารต่าง ๆ

ขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่ง ตลอดการศึกษาเล่าเรียน ขอขอบคุณ พี่ๆ และเพื่อนๆ ในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต รุ่น 10 โดยเฉพาะนางสาวจุฑาทิพย์ เย็นยิ่งรอดสำราญ หรือพี่ป้อม ที่ให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจเสมอมา

ขอขอบพระคุณบิดามารดา ที่เป็นกำลังใจสำคัญที่สุด คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ แก่ผู้วิจัยเสมอ และขอบคุณนายชนบดินทร์ รสโหมด ที่เป็นอีกหนึ่งแรงใจและคอยช่วยเหลือเคียงข้างผู้วิจัยมาตลอด

ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณกระทรวงยุติธรรม ที่มอบทุนสนับสนุนงานวิจัยให้แก่ผู้วิจัย ซึ่งผู้วิจัยได้นำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ค่าคัดถ่ายเอกสาร ตลอดจนการจัดทำเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์สวยงาม

อนึ่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากนักน้อย หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถก่อให้เกิดความรู้ ข้อคิดเห็นที่มีประโยชน์อันควรแก่การศึกษา และการปฏิบัติ ตลอดจนมีคุณค่า และประโยชน์ต่อการศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ไปปรับปรุง พัฒนากฎหมายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

กันยรัตน์ สุทธิมนัส

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2559